

Kinh tế muốn phát triển, trước tiên hạ tầng giao thông phải phát triển. Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, huyện có nhiều cách làm phù hợp, sáng tạo, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hạ tầng giao thông -

1 trong 3 đột phá chiến lược

Quỳnh Phụ có vị trí thuận lợi, giáp ranh với các tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng. Đặc biệt, Quỳnh Phụ nằm tiếp giáp Khu kinh tế Thái Bình và trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh với các cửa khẩu hoạt động luôn thông suốt. Địa bàn huyện có quốc lộ 10 chạy qua dài 11km; đường cao tốc Hà Nam - Thái Bình chạy qua dài 5km, nối quốc lộ 10 với khu vực phía nam của Thủ đô Hà Nội. Hệ thống đường tỉnh dài 53,9km (ĐT.396B, ĐT.455, ĐT.452) giúp kết nối với các huyện lân cận: Thái Thụy, Hưng Hà, Đông Hưng.

Xác định rõ những lợi thế của địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đặt ra nhiệm vụ phát triển hạ tầng giao thông là 1 trong 3 đột phá chiến lược nhằm thúc đẩy kinh tế của huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Phụ khẳng định: Kinh tế Quỳnh Phụ muốn phát triển phải tập trung phát triển hạ tầng giao thông, chỉ có hạ tầng giao thông đồng bộ mới thu hút đầu tư và có hệ thống giao thông hoàn thiện, người dân đi lại thuận lợi, từ đó thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là phải

QUỲNH PHỤ Đột phá phát triển hạ tầng giao thông

Những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Quỳnh Phụ có bước phát triển vượt bậc, vươn lên trở thành cực tăng trưởng kinh tế mới của tỉnh. Yếu tố cốt lõi mang lại sự đổi thay đó là Quỳnh Phụ tập trung phát triển hạ tầng giao thông. Đây là nhiệm vụ trọng tâm để đầu tư, tạo đà phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững.

KỶ 1: NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN CÙNG LÀM

có nguồn lực, mà nguồn lực lớn nhất không gì khác chính là trong dân. Với một địa phương nguồn lực còn hạn hẹp như Quỳnh Phụ, nếu chỉ dựa vào ngân sách huyện mà không dựa vào nguồn lực trong nhân dân có lẽ đến năm 2030, hệ thống giao thông của huyện cũng khó hoàn thiện. Chỉ khi nhà nước và nhân dân cùng làm mọi việc sẽ thành công.

Dân hiến "tấc vàng"

Xác định muốn làm đường giao thông trước tiên phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Tuy nhiên, trên thực tế việc GPMB luôn là vấn đề khó khăn. Đây cũng là băn khoăn, trăn trở của Quỳnh Phụ trong quá trình triển khai thực hiện. Để người

dân hiến, đồng thuận hiến "tấc vàng", huyện Quỳnh Phụ xác định phải có lộ trình, cách làm cụ thể, sáng tạo và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với đích đến mang lại lợi ích cho người dân.

Ngày 13/7/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ ban hành Thông báo kết luận số 220 về việc vận động nhân dân tự nguyện góp quyền sử dụng đất không đòi lại để nâng cấp, cải tạo đường giao thông. Sau khi Thông báo kết luận được ban hành, từ huyện đến các địa phương huy động các ngành, đoàn thể cùng vào cuộc triển khai thực hiện, trong đó trọng tâm vào việc tuyên truyền, vận động. Đồng chí Nguyễn Ngọc Nhượng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và

Cụm công nghiệp huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Chúng tôi xác định để người dân đồng thuận, tự nguyện hiến đất, việc đầu tiên là phải tuyên truyền, vận động làm cho nhân dân hiểu được những lợi ích thiết thực mang lại từ việc hiến đất. Chỉ khi tin và hiểu, nhân dân sẽ tự nguyện hiến đất. Dự án tuyến đường từ xã An Ấp đến cầu Ô, xã An Vinh qua đường Thái Hà với chiều dài hơn 2,3km trước đây rất hẹp, nhất là khu vực cầu Ô xuống cấp nghiêm trọng, xe đi lại khó khăn. Khi mới triển khai thi công, địa phương cũng rất băn khoăn bởi liên quan đến hơn 200 hộ có đất thổ cư nằm dọc tuyến đường. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Số hộ dân phải giải tỏa nhiều sẽ là

trở ngại khi triển khai vì liên quan đến quyền lợi của họ. Song, chúng tôi xác định, muốn GPMB nhanh phải làm tốt việc tuyên truyền để nhân dân nắm được nội dung, hiểu được lợi ích mang lại cũng như mục tiêu để thi công tuyến đường. Triển khai thực hiện, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, UBND xã ban hành kế hoạch thực hiện; các ngành, đoàn thể cùng cơ sở thôn tham gia tuyên truyền, đi từng nhà vận động, thuyết phục nhân dân tự nguyện góp đất. Các tổ tuyên truyền, vận động được thành lập với nòng cốt là cán bộ, đảng viên tại các chi bộ. Tranh thủ các buổi trưa, chiều, tối đến từng gia đình tuyên truyền, vận động. Mua sắm thêm, nhân dân nhận thức đúng đắn về chủ trương của việc mở đường, đồng thuận góp đất cho nhà nước GPMB thực hiện tuyến đường đi

qua địa bàn. Sau một tuần vận động, toàn bộ số hộ có đất mặt đường tự nguyện hiến trên 8.872m² đất ở và đất nông nghiệp cùng tài sản trên đất, có những hộ hiến đất thổ cư gần 100m².

Không chỉ tuyến đường huyện, một số tuyến đường tỉnh do tỉnh làm chủ đầu tư khi triển khai cũng được nhân dân các địa phương của Quỳnh Phụ ủng hộ và tự nguyện hiến đất. Điển hình như tuyến đường ĐT.455 đi qua xã Đông Tiến dài 4,1km, toàn bộ 195 hộ dân có dự án đi qua đều đồng thuận tự nguyện hiến 2.270m² đất ở và 138 hộ dân hiến 22.000m² đất nông nghiệp để triển khai dự án. Ông Phạm Minh Sơn, thôn Quan Đình Nam, xã Đông Tiến tâm sự: Sau khi tỉnh, huyện có kế hoạch mở tuyến đường 455 đi qua diện tích nhà tôi, qua tuyên truyền, vận động, thấy được lợi ích của việc mở rộng đường không chỉ mình được hưởng thụ mà còn dành cho cả đời con, đời cháu nên gia đình tôi đã hiến 40m² đất ở có dự án đi qua, sân đồ bê tông, tôi cũng cho phá dỡ để dự án sớm được thi công.

Sau gần 2 năm thực hiện Thông báo kết luận số 220, huyện Quỳnh Phụ có gần 4.000 hộ dân tự nguyện hiến gần 400.000m² đất ở và đất nông nghiệp cùng tài sản trên đất để nâng cấp, mở rộng, cải tạo 19 tuyến đường giao thông ở 30 xã, thị trấn, qua đó tiết kiệm được ngân sách nhà nước trên 452 tỷ đồng. Nhờ nhân dân hiến đất, huyện quy hoạch các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được hơn 1.000 tỷ đồng để tạo nguồn cho xây dựng cơ bản.

(còn nữa) NGUYỄN CUÔNG



Xác định hạ tầng giao thông đồng bộ sẽ kết nối các vùng kinh tế trong và ngoài huyện, phát triển các khu, cụm công nghiệp và phát triển thương mại dịch vụ, thu hút đầu tư. Vì vậy, ngoài ngân sách của nhà nước, Quỳnh Phụ đã huy động nguồn lực trong dân bằng việc vận động nhân dân tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để đồng bộ hạ tầng giao thông và từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, hàng loạt các công trình, dự án trọng điểm được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ là tiền đề để thúc đẩy kinh tế của Quỳnh Phụ ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Thái (Quỳnh Phụ)



Từ quan điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy, không phân biệt việc của Đảng, việc của chính quyền mà là công việc chung của mỗi tổ chức, cá nhân, vì vậy quá trình triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 220, địa phương đã nhận được sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể từ xã đến thôn. Đối với công tác tuyên truyền, chúng tôi xác định phải gần dân, sát dân, hiểu được dân cần gì để tập trung tuyên truyền cho đúng và trúng, từ đó dẫn mới tin và làm theo.

Bà Nguyễn Thị Vòng, thôn Quan Đình Bắc, xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ)



Năm nay, tôi ngoài 70 tuổi, thấy địa phương mở rộng đường cấp 3, gấp 4 lần so với trước đây chúng tôi mừng lắm. Không chỉ chúng tôi mà đời con, đời cháu mình cũng được hưởng lợi. Nếu Đảng, Nhà nước có chủ trương đúng, trúng, hợp với lòng dân, người dân chúng tôi đều sẵn sàng góp của, góp công vì nhiệm vụ chung.

Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

Duy trì giám sát, ngăn chặn nguồn lây sốt xuất huyết ngay từ cơ sở



Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh điều tra, giám sát chỉ số muỗi, bọ gậy tại xã Văn Lang (Hưng Hà).

Từ đầu năm đến nay, Thái Bình ghi nhận 22 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó 12 ca nội sinh, chưa ghi nhận ca tử vong. Theo ngành y tế, thời tiết mưa nắng thất thường như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh SXH sinh sôi, phát triển, làm tăng nguy cơ lây lan bệnh. Mỗi đây, qua điều tra, giám sát SXH tại xã Văn Lang (Hưng Hà) - nơi từng ghi nhận nhiều ca mắc nội sinh, ngoại sinh năm 2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vẫn phát hiện thấy có muỗi, bọ gậy - véc tơ truyền bệnh SXH ở một số gia đình. Tại nhà bà Trần Thị Đăng, xã Văn Lang, nhân viên y tế đã phát hiện có bọ gậy, muỗi truyền bệnh SXH ở bình trồng cây cảnh. Bà Đăng chia sẻ: Khi biết ngay gần nhà có ca mắc SXH, được sự hướng dẫn của ngành y tế, gia đình tôi đã tiến hành vệ sinh môi trường, lật úp tất cả các dụng cụ chứa nước đọng lâu ngày. Tuy nhiên, có đôi lúc còn quên để sót chưa lật úp hết dụng cụ chứa nước đọng. Tôi sẽ

nhắc nhở con cháu chú ý hơn để phòng bệnh. Từng mắc SXH, đến nay bà Lộ Thị Hà, xã Văn Lang vẫn chưa quên được những ngày phải nhập viện điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhiếp đới Trung ương. Bà Hà chia sẻ: Tôi có sang nhà bệnh nhân mắc SXH chơi nhưng lúc đó không biết là họ mắc. Về nhà, tôi có các triệu chứng sốt, đau đầu. Không nghĩ mình bị mắc SXH nên tôi chỉ mua thuốc uống, tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, bệnh không có dấu hiệu giảm mà còn nặng hơn nên tôi đã lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khám. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán tiểu cầu bị giảm nhiều. Sau đó, tôi được chuyển lên Bệnh viện Nhiếp đới Trung ương điều trị. Khi chưa mắc, tôi không nghĩ bị SXH lại nặng đến vậy, song trải qua những ngày điều trị mới thấy được tầm quan trọng của việc phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe. Phòng, chống SXH, gia đình tôi vẫn thường xuyên vệ sinh môi trường, ngủ màn tránh muỗi đốt. Y sĩ Phạm Bá Lùng, Phó Trưởng trạm y tế xã

Văn Lang chia sẻ: Sau nhiều năm không ghi nhận ca mắc, năm 2022 toàn xã có hơn 10 ca. Khi có ca bệnh, cán bộ, nhân viên y tế đã phối hợp điều tra dịch tễ, tổ chức vệ sinh môi trường, phun thuốc muỗi, tăng cường công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng, chống. Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn xã chưa ghi nhận ca mắc SXH mới. Tuy nhiên hiện nay, qua giám sát vẫn còn muỗi, bọ gậy ở một số hộ dân. Mầm bệnh vẫn đang lưu hành tại địa phương. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, đồng thời hướng dẫn người dân thường xuyên vệ sinh môi trường phòng bệnh. Tính đến nay, cả nước ghi nhận gần 33.700 ca mắc SXH, trong đó có 8 ca tử vong chủ yếu ở các tỉnh phía Nam. Tình hình dịch bệnh SXH ổn định, không ghi nhận có địa phương tăng ca đột biến và ổ dịch vẫn chưa có. Với cùng kỳ năm 2022, tốc độ gia tăng số ca mắc tại Việt Nam các tuần gần đây thấp hơn

HOÀNG LANH

Sáng tạo trong phong trào làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non

Đến tham quan các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, nhiều người sẽ phải ngạc nhiên trước những đồ dùng, đồ chơi ở đây. Nhìn những đồ chơi đủ màu sắc, kiểu dáng và đặc biệt là mô phỏng được gần như chính xác hình dáng thật của đồ vật, ít ai nghĩ rằng tất cả nguyên liệu làm ra những đồ vật đó đều từ nguyên liệu sẵn có của địa phương hay từ nguồn phế liệu của các gia đình. Nhờ sự sáng tạo của các thầy cô giáo, tiết học của trẻ có thêm nhiều niềm vui và sự hứng thú.

Để tổ chức tốt một giờ học, một hoạt động cho trẻ, giáo viên cần sử dụng rất nhiều đồ dùng, dụng cụ trực quan phải đẹp, hấp dẫn trẻ. Năm bắt được nhu cầu đó, ngoài những đồ dùng, đồ chơi được cấp phát, những năm qua, Trường Mầm non Minh Khai (Vũ Thư) đã tích cực làm thêm rất nhiều đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Cô giáo Phạm Thị Duyên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nguyên liệu để làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo thường là những nguyên vật liệu đã qua sử dụng, sẵn có ở địa phương, không độc hại, an toàn, gần gũi với trẻ như: chai nhựa, bia các-tông, vỏ hộp sữa, lon nước, hộp xốp, lốp xe... Trước khi làm, giáo viên phải vệ sinh sạch sẽ các nguyên liệu sau đó sơn màu, trang trí thêm cho bắt mắt. Thời gian làm đồ dùng, đồ chơi thường trong dịp hè, trước năm học mới. Trong quá trình làm, giáo viên còn khéo léo cho trẻ kết hợp làm cùng những chi tiết đơn giản, qua đó phát triển ở trẻ trí sáng tạo, ham hiểu biết, rèn sự khéo léo; đồng thời phát hiện những trẻ có năng khiếu về nghệ thuật để có hướng bồi dưỡng. Mỗi tiết dạy có đầy đủ đồ dùng, dụng cụ trực quan sinh động luôn làm cho trẻ hứng thú say mê học và nâng cao khả năng nhận thức. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ của nhà trường ngày càng được tăng lên.

Từ những chủ đề cụ thể, mỗi giáo viên đã phát huy tính sáng tạo, tạo ra những đồ dùng, đồ chơi không những đẹp, mà còn có giá trị sử dụng, có tính giáo dục cao. Chia sẻ về phong trào làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ, cô giáo Phạm Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Kinh (Đông Hưng) cho biết: Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi gia đình, thường có rất nhiều sản phẩm bị loại bỏ sau khi sử dụng, ví dụ như vỏ chai dầu gội, sữa tắm, lon bia, vỏ hộp sữa, bia lịch cũ, đĩa CD cũ... đó là nguồn vật liệu rất phong phú và đa dạng, có thể tận dụng làm những vật dụng ích. Nếu chúng ta có ý thức thu gom, chọn lọc từ nguồn phế thải đó và có ý tưởng làm các đồ dùng, đồ

chơi thì có thể biến những chiếc hộp, bia to nhỏ thành ô tô, tàu hỏa, nhà cửa, bàn ghế... Từ những quả thông ta có thể tạo thành những con công cho trẻ học toán, học chữ đưa vào các giờ dạy, các góc chơi của trẻ ở trường mầm non. Làm như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm trong việc mua sắm vật liệu, tạo ra nhiều đồ chơi mang tính sáng tạo phong phú cho lớp học của mình. Những đồ chơi này vừa dễ làm, dễ sử dụng trong các giờ học và các hoạt động. Qua đó hình thành ý thức tuyên truyền với mọi người xung quanh, từ trẻ nhỏ đến phụ huynh học sinh về việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu được lượng rác thải, giảm chi phí cho việc xử lý rác thải trong vệ sinh môi trường.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều đồ dùng, đồ chơi cho trẻ em, tuy nhiên xét về phương diện giáo dục thì không thể đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu và mục đích của chương trình dạy học ở trường mầm non. Khi có món đồ chơi do cô và trẻ hoặc trẻ tự tay làm ra, các cháu sẽ cảm thấy say mê và hứng thú hơn rất nhiều so với các đồ chơi mua sẵn. Đây cũng là một hình thức dạy cho trẻ biết yêu quý sức lao động ngay khi còn nhỏ. Vì vậy, phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ là việc làm hết sức cần thiết và bổ ích giúp trẻ cảm nhận thông qua "chơi mà học, học mà chơi", "lấy trẻ làm trung tâm" nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ một cách toàn diện.

DẶNG ANH



Hội thi làm đồ dùng, đồ chơi của các cô giáo Trường Mầm non Đông Kinh (Đông Hưng).